

GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG LÚA 8-THƠM HẢI HẬU



Nguồn gốc

Giống lúa Tám thơm (hay còn gọi là Tám xoan) là một trong những giống lúa có nguồn gốc lâu đời tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đây là giống lúa dẻo thơm được nhiều người xưa biết đến với tên gọi “gạo tiến vua”, nổi tiếng cả nước với phẩm chất cao được bà con nông dân tự chọn lọc và để giống qua nhiều năm. Giống Tám thơm được đưa vào sản xuất từ năm 1995. Loại gạo quý này là tài sản quý và cũng là niềm hạnh diện của người dân Nam Định, miền bắc Việt Nam.

Đặc điểm của giống lúa Tám thơm

Giống lúa Tám thơm là một trong những giống lúa đặc sản của Việt Nam, được ưa chuộng bởi hương thơm tự nhiên, vị ngọt đậm đà, và hạt cơm mềm dẻo. Vậy, những đặc điểm nào làm nên sự khác biệt của giống lúa này?

Thời gian sinh trưởng

Giống lúa Tám thơm có thời gian sinh trưởng trung bình, thường từ 100 đến 120 ngày tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và vùng miền.

Chiều cao cây: Cây lúa Tám thơm có chiều cao trung bình, khoảng 100–120cm, thân cây cứng cáp, ít bị đổ ngã khi gặp gió bão.

Hạt lúa: Hạt lúa Tám thơm có hình dạng thon dài, màu vàng sáng khi chín. Đặc biệt, gạo Tám thơm có hương thơm tự nhiên, vị ngọt đậm, và độ dẻo vừa phải khi nấu chín.

Khả năng chống chịu: Giống lúa Tám thơm có sức đề kháng trung bình với một số loại sâu bệnh phổ biến, cần có biện pháp phòng trừ hợp lý.

Năng suất: Năng suất của giống lúa Tám thơm có thể tăng giảm tùy theo điều kiện canh tác, trung bình đạt từ 5–7 tấn/ha.

Lợi ích và ưu điểm của giống lúa Tám thơm

Không phải ngẫu nhiên mà giống lúa Tám thơm lại được người tiêu dùng và bà con nông dân ưa chuộng đến vậy. Những lợi ích và ưu điểm vượt trội của nó có thể kể đến sau đây:

Phẩm chất hảo hạng: Gạo Tám thơm nổi tiếng với hương thơm đặc trưng, vị ngọt đậm đà, và độ dẻo vừa phải, là lựa chọn hàng đầu cho những bữa cơm gia đình.

Giá trị kinh tế cao: Do phẩm chất vượt trội, gạo Tám thơm thường có giá bán cao hơn so với các loại gạo thông thường, mang lại lợi nhuận tốt cho người nông dân.

Thích hợp với nhiều vùng miền: Giống lúa Tám thơm có khả năng thích ứng tốt với nhiều điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau ở Việt Nam.

Đóng góp vào văn hóa ẩm thực: Gạo Tám thơm không chỉ là lương thực mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, thường được dùng trong các dịp lễ tết và sự kiện đặc biệt.

Theo chia sẻ của kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Văn Nam, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lúa gạo: *“Giống lúa Tám thơm là một giống lúa quý, mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Việc áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến sẽ giúp nâng cao năng suất và phẩm chất của giống lúa này.”*

Kỹ thuật canh tác giống lúa Tám thơm

Để đạt được năng suất và phẩm chất tốt nhất, việc áp dụng đúng kỹ thuật canh tác là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số kỹ thuật canh tác giống lúa Tám thơm bà con có thể tham khảo:

Chọn giống: Chọn giống lúa Tám thơm thuần chủng, có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm phẩm chất và khả năng nảy mầm tốt.

Chuẩn bị đất: Làm đất kỹ lưỡng, bảo đảm tơi xốp, thoát nước tốt, và bón lót đầy đủ phân hữu cơ trước khi gieo sạ.

Gieo sạ: Gieo sạ với mật độ vừa phải, không quá dày để bảo đảm cây lúa có đủ không gian phát triển. Nên sử dụng phương pháp sạ hàng để dễ dàng chăm sóc và quản lý.

Bón phân: Bón phân cân đối, chú trọng bón phân lót và phân thúc. Sử dụng phân hữu cơ kết hợp với phân vô cơ để bảo đảm cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây lúa.

Tưới tiêu: Luôn cung cấp đủ nước cho cây lúa trong suốt tiến trình sinh trưởng, đặc biệt là giai đoạn trổ bông và làm hạt.

Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm soát đồng ruộng để phát hiện sớm sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để bảo vệ môi trường.

Thu hoạch: Thu hoạch lúa đúng thời điểm, khi lúa chín đều, và đạt độ ẩm thích hợp để bảo đảm phẩm chất gạo.

Ứng dụng công nghệ: Nên xem xét ứng dụng công nghệ vào chăm sóc lúa, ví dụ sử dụng máy bay phun thuốc để tiết kiệm thời gian và sức lao động, đồng thời tăng hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.



So sánh giống lúa Tám thơm với các giống lúa khác

Để bà con có cái nhìn rõ hơn về giống lúa Tám thơm, Airnano xin so sánh với một số giống lúa phổ biến khác:

Đặc điểm	Lúa Tám thơm	Lúa IR50404	Lúa Nàng Hương
Hương thơm	Rất thơm	Không thơm	Thơm nhẹ
Phẩm chất gạo	Ngon, dẻo	Ít dẻo	Dẻo vừa
Năng suất	Trung bình	Cao	Trung bình
Thời gian sinh trưởng	Trung bình	Ngắn	Trung bình
Khả năng chống chịu	Trung bình	Tốt	Trung bình

Chuyên gia nông nghiệp Lê Thị Thuý Hằng chia sẻ: “*Mỗi giống lúa như Nàng Hương, IR50404 có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn giống lúa phù hợp phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng vùng và mục tiêu canh tác của bà con.*”

Kỹ thuật bón phân cho giống lúa Tám thơm

Việc bón phân cân đối và đúng thời điểm là yếu tố quan trọng quyết định năng suất và phẩm chất của giống lúa Tám thơm.

Bón lót: Sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh) kết hợp với một lượng nhỏ phân vô cơ (lân, kali) trước khi gieo sạ để cung cấp dinh dưỡng ban đầu cho cây lúa.

Bón thúc: Bón thúc được chia làm nhiều lần, tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Thường bón thúc lần 1 sau khi sạ khoảng 15–20 ngày, lần 2 khi cây lúa bắt đầu đẻ nhánh, và lần 3 khi lúa làm đòng.

Loại phân: Sử dụng phân NPK cân đối, chú ý tăng cường kali giai đoạn làm đòng để tăng khả năng chống đổ ngã và phẩm chất hạt.

Liều lượng: Bón phân với liều lượng phù hợp, không quá nhiều để tránh gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường.

Thời điểm: Bón phân vào thời điểm thích hợp, thường là sau khi trời mưa hoặc khi đất ẩm.

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho giống lúa Tám thơm

Việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời sẽ giúp bảo vệ mùa màng và bảo đảm năng suất cao.

Kiểm soát đồng ruộng định kỳ để phát hiện sớm các loại sâu bệnh như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá...

Áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, bao gồm chọn giống kháng bệnh, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng...

Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Sử dụng máy bay phun thuốc để bảo đảm thuốc được phun đều và hiệu quả hơn.

Bón phân, tưới tiêu hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng với sâu bệnh.

“Việc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả là chìa khóa để bảo vệ năng suất và phẩm chất của giống lúa Tám thơm. Bà con nên áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn.” Trích lời chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Thanh Bình.

FAQ (Câu hỏi thường gặp)

Thời gian sinh trưởng của giống lúa Tám thơm là bao lâu?

Giống lúa Tám thơm có những đặc điểm nổi bật nào?

Nên bón phân cho giống lúa Tám thơm như thế nào để đạt năng suất cao?

Làm thế nào để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả cho giống lúa Tám thơm?

Có nên sử dụng máy bay phun thuốc cho giống lúa Tám thơm?

Kết luận

Giống lúa Tám thơm không chỉ là một loại cây lương thực mà còn là một phần của văn hóa và niềm hãnh diện của người dân Việt Nam. Với những đặc tính ưu việt về phẩm chất và hương vị, giống lúa này luôn được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, để đạt được năng suất cao và phẩm chất tốt, bà con nông dân cần nắm vững kỹ thuật canh tác và áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp. Airnano hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp bà con thành công với giống lúa Tám thơm. Hãy liên lạc với Airnano nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc trồng trọt và chăm sóc giống lúa Tám thơm nhé.

Airnano

nguồn: [blog airnano](#)



Nguồn: Internet eMail by *tkd* sưu tầm